

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,106,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,085,662 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,157,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,882,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/การปรับปรุงเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก อบต. . ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง/การปรับปรุงเงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง ให้แก่นายก/รองนายก อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,196,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน/การปรับปรุงเงินค่าตอบแทน ประธานสภา/ รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,274,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,970,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งต่างๆ ตามกรอบ อัตรากำลัง ของ อบต. พร้อมเงินเดือนขึ้นประจำปี/การปรับปรุงเงิน เดือน ฯลฯ		
การปรับปรุงเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ (ตำแหน่ง ปลัด อบต./รองปลัด อบต ./หน.สป./นักวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา/นักทรัพยากรบุคคล/นักพัฒนา ชุมชน/นิติกร/ธุรการ ฯลฯ) ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ตามกรอบอัตรากำลังฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ (ตำแหน่ง ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หน.สป.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	148,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังของ อบต. หรือ การปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลังของ อบต. เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือการปรับปรุงเงินเพิ่มต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,895,662 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	244,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง/ พนักงานส่วนตำบล การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบสวนทางวินัย หรือการดำเนินการสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 3. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท. และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือจากการปฏิบัติราชการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งต่างๆ ตามกรอบอัตรากำลังฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด ฯลฯ (ตำแหน่ง หน.สป./นักวิชาการศึกษา/ธุรการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	51,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล/ผู้บริหาร อบต. หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 997,662 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 700,662 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้

1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก/เข้าเล่มหนังสือต่างๆ ข้อบัญญัติฯ ข้อบังคับต่างๆ จัดทำเอกสาร คำริบวารสาร คำจัดทำวารสาร คำสำเนาเอกสาร คำถ่ายสำเนาเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ หรือตามโครงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
2. ค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการบริหารจัดการต่างๆ ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมดอกเบียดที่เกิดจาก การบริการต่างๆ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดีหรือตามคำพิพากษา ค่าติดตั้ง ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การบริการต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของ อบต. ฯลฯ
3. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว สิ่งตีพิมพ์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
4. ค่าจ้างแรงงาน จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทำของ จ้างเหมาแรงงานยาม/คนงานทั่วไป/แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก จ้างทำของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ้างทำของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
5. ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต. ฯลฯ
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ ต่างๆ สปอร์ตประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
7. ค่าจ้างดำเนินการประเมินผลงานของ อบต./ค่าจ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ค่าสำรวจความพึงพอใจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ หรือตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ อบต.
8. ค่าใช้จ่ายประกันภัยรถราชการ รถยนต์ส่วนบุคคล พรบ.รถส่วนบุคคลของ อบต. ฯลฯ
9. ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ในพื้นที่ อบต. ว่างไม่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือตามโครงการหรือตามหนังสือสั่งการงานรัฐพิธี/งานพิธีสำคัญ ทางศาสนา/พิธีสำคัญทางราชการต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต./คณะกรรมการ/อนุคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย/ตามคำสั่ง อบต. หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
3. ค่ารับรองการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลนิเทศงาน ตรวจงาน ติดตามงาน ประเมินผลงาน ประเมินงาน เยี่ยมชม/ทัศนศึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ หรือ การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนหรือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ของขวัญ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายการชดใช้สินไหมทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณี พนง.ส่วนตำบลหรือ พนักงานจ้างได้กระทำผิดทางละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนง.ส่วนตำบล และ พนง.จ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ครงร้งการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อม การเลือกตั้ง สส./สว. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 214 ลำดับ 3)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสำนักปลัดให้สามารถใช้การได้ เช่น ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์) ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	386,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ตรายาง น้ำตีม ธงชาติ เหล็กปักเสา หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ขณะที่มีการจัดซื้อและต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ลำโพง ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องรับโทรทัศน์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรอง จาน ถังน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ สบู่ ผงซักฟอก ถังขยะ ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางอะไหล่ รถ แบตเตอรี่รถราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถราชการ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ ของ อบต. เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย หน้ากากป้องกันพิษ กรรไกรตัดกิ่งไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นป้าย แผ่นปิดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฟิล์ม ล้างอัด ขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีรอม ตลับหมึก แผ่นกรองแสง โปรแกรมต่างๆ เครื่องกระจายสัญญาณ ค่าติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	268,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของ อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายน้ำประปาของ อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ของ อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง EMS ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าต่ออายุเว็บไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท

งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
เรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน จำนวน 2 ลำ		
คุณสมบัติ ประกอบด้วย		
1. หัวแหลม ท้ายตัด ท้องแบน		
2. ทำจากไฟเบอร์กลาส		
3. มีห้องเก็บของหัวเรือ		
4. ที่นั่งท้ายเรือเป็นสφυกาศ		
5. กว้าง 1.10 ม. ยาว 3.80 ม.		
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 230 ลำดับ 24)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,596,650 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,911,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,911,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,520,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงตำแหน่งของพนักงาน กองคลัง		
องค์การบริหารส่วนตำบล จ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	325,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง จ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	659,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ จ่ายจากเงิน		
รายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิที่พึงได้รับตามระเบียบที่กำหนด ให้		
พนักงานส่วนตำบล จ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ		
ที่พึงได้รับตามระเบียบ จ่ายจากเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

ค่าใช้จ่าย	รวม	473,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้		
1. ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท้องถิ่น		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าทำแผ่นพับ โบปปลิว สิ่งตีพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
3. ค่ารับเอกสารและค่าอัดสำเนาเอกสาร		
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ		
5. ค่าจ้างบุคลากรภายนอก เช่น จ้างทำของ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบันทึกข้อมูล ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล นิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
พัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น 150,000 บาท	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางไปราชการฯ ของพนักงานลูกจ้างส่วนท้องถิ่น จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	94,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานราชการ เช่น ปากกา กระดาษ หรือของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วย/ชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะที่จัดซื้อและต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ที่ใช้กับเกี่ยวยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับรถจักรยานยนต์ สำหรับปฏิบัติงาน จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น เครื่องเสียงขนาดเล็กแบบพกพา ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกพื้นที่ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ที่มีราคาต่อหน่วย/ชุด ไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงค่าต่ออินเทอร์เน็ต ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน จดหมาย ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	26,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,050 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบปรับระดับขึ้นลงตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน สำหรับนั่งปฏิบัติงานกองคลัง จำนวน 3 ตัว โดยการสืบราคาจัดหาจากราคาท้องตลาดหรือผู้ประกอบการที่มีอาชีพดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ตู้กระจกแบบบานเลื่อน	จำนวน	6,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายได้		
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินซ์	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ลินซ์ จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน จ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ไอ ซี ที จ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	155,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้		
ค่าป่วยการการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การซ้อมแผนป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 184 ลำดับ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

โครงการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การทบทวน/เพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 183 ลำดับ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๕	
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหรือกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 184 ลำดับ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร./ ชุดปฏิบัติการ อปพร. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรม/โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ของ อบต.วังไผ่ (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 หน้าที่ 189 ลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,691,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	478,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	478,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ หรือเงินรายได้		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ หรือเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ หรือเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ หรือเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	641,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการทางการศึกษา	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย		
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการฯ เช่น		
1.1 โครงการจัดประชุม/ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 136 ลำดับ 8)		
1.2 การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 131 ลำดับ 4)		
1.3 โครงการครอบครัวรอบรู้สุขภาพและพัฒนาการเด็ก (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 132 ลำดับ 5)		
1.4 โครงการเสริมสร้างครอบครัว สายใยรักครอบครัว (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 132 ลำดับ 6)		
1.5 การประชุมคณะกรรมการ/คกก.บริหาร ศพด. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 152 ลำดับ 40)		
1.6 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ศพด. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 153 ลำดับ 43)		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดทำหลักสูตร เช่น		
2.1 โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 139 ลำดับ 14)		
2.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 139 ลำดับ 15)		
2.3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 140 ลำดับ 16)		
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการศึกษา เช่น		
3.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผสมอง ดนตรี และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 หน้า 142 ลำดับ 20)		
3.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสติปัญญา ทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 หน้า 141 ลำดับ 19)		
3.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย		

- (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 154 ลำดับที่ 44)
 3.4 โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 145 ลำดับ 26)
 3.5 โครงการหนูน้อยรักโลก
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 145 ลำดับ 27)
 3.6 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 148 ลำดับ 32)
 3.7 โครงการห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.วังไผ่
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 146 ลำดับ 28)
 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ เช่น
 4.1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 140 ลำดับ 17)
 4.2 โครงการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 143 ลำดับ 23)
 4.3 โครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.ชุมพร
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 144 ลำดับ 24)
 4.4 โครงการปลูกผักสวนครัว ศพด.
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 153 ลำดับ 42)
 5. เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม เช่น
 5.1 โครงการกิจกรรมไหว้ครู
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 146 ลำดับ 29)
 5.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 147 ลำดับ 31)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก ชลช
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 141 ลำดับ 18)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน 50,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 1
 . ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว)
 2. ค่าหนังสือเรียน
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 135 ลำดับ 7)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 451,500 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของ ศพด. วัดดอนเมือง เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน น้ำดื่ม ธงชาติ เหล็กปักเสา แก้วน้ำคอกย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นแขวนแก้วน้ำ แปรงสีพื้น ชั้นวางรองเท้านักเรียน สำหรับ ศพด. ชลช
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด. วัดดอนเมือง เช่น แก้ว น้ำ จานรอง ถังน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำ สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถัง ขยะ ถูขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	307,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ศพด. วัดดอนเมือง โรงเรียนวัด ดอนเมือง/โรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 132,150 ลำดับ 2,37) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	83,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด. วัดดอนเมือง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 150 ลำดับ 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดีรอม ตลับ หมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ ค่าติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	572,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	572,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	572,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ดอนเมือง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	22,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	22,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	22,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 173 ลำดับ ที่ 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรค	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรม/โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ อบต. วังไผ่ (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 หน้า 175 ลำดับ 18 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรม/โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ของ อบต. วังไผ่ (ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 หน้า 181 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,338,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	595,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	595,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	402,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	126,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

งบดำเนินงาน	รวม	742,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	173,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	211,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เย็บเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้าง เหมาบริการหรือจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดทำของ ค่าชุดลอกผักตบชวา ฯลฯ		
2. ค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการบริหารจัดการต่างๆ ค่าธรรมเนียมสำรวจรังวัดที่ดิน สำรวจ/รังวัดที่สาธารณะประโยชน์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ อบต. ฯลฯ		
3. ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลในการนิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
พัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น (กองช่าง)		
ค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	358,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟ สำหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	233,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์ หินคลุก หินเกร็ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	858,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	858,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	688,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	628,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ		
2. ค่าจ้างแรงงานเก็บขยะ ขับรถขนถ่ายขยะ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการขยะ การบูรณาการกำจัดขยะ		
การรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	169,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังมือ รองเท้าบูท ผ้ากันฝน		
ผ้าปิดจมูก ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	72,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางอะไหล่รถ แบตเตอรี่		
รถ		
บรรทุกขยะ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะ		
ค่าน้ำมันสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง อัดจารบี ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:32

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การบริหารงานสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสภาวะที่ดีของราษฎร เช่นน้ำเสียจากฟาร์มหมู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	53,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	53,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	53,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามนโยบาย รัฐบาล/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 212 ลำดับ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำเวทีประชาคม การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน/การติดตามและประเมินผลแผน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 213 ลำดับ 1)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน อบต.วังไผ่ เกี่ยวกับการทำอาหาร ทำปุ๋ยหมัก ปลูกพืช ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 159 ลำดับ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ		รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา	จำนวน		150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือ ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหรือกีฬาประจำตำบล กีฬาชุมชน กีฬาผู้นำท้องถิ่น การแข่งขัน กีฬาเรียวว ห้ววัง-พนักัดก โครงการกีฬาอนุบาล โครงการแข่งขันกีฬาเรียววตำบลวังไผ่ ฯลฯ			
1. โครงการแข่งขันกีฬาเรียววตำบลวังไผ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 202 ลำดับที่ 7)			
2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหรือกีฬาประจำตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 202 ลำดับที่ 8)			
3. โครงการกีฬาชุมชนของเด็กและเยาวชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 45)			
4. โครงการกีฬาอนุบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 33)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายการสืบสานประเพณีลอยกระทง/ประเพณีท้องถิ่น/เอกลักษณ์ท้องถิ่น	จำนวน		70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมการสืบสานประเพณีท้องถิ่น/อัตลักษณ์ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายการจัดงานลอยกระทง ค่าใช้จ่ายตามโครงการแต่งไทยไปสงกรานต์ หรือนุ่งไทยไปแห่เทียน หรือการรณรงค์การแต่งการไทย/อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ			
1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 200 ลำดับที่ 1)			
2. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 200 ลำดับที่ 2)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา/วันสำคัญทางราชการ	จำนวน		30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันสำคัญทางราชการ/วันท้องถิ่นไทย/วันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ/วันเข้าพรรษา/กิจกรรมสืบทอดทางศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยของตำบลวังไผ่/เทิดพระเกียรติฯ/เฉลิมพระเกียรติฯ/วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ของ ศพด./อบต.) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ			
1. โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 39)			
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 201 ลำดับที่ 4)			
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 201 ลำดับที่ 5)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 12:45:33

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมประเพณีสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	จำนวน	90,000 บาท
* เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ ของ อบต. ชลข โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสลากภัตของตำบลวังไผ่(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้าที่ 200 ลำดับที่ 3)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	3,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุง ภูมิทัศน์สองข้างทาง/สถานที่สาธารณะในเขต อบต. การตัดหญ้าฉีดหญ้าสองข้างทางถนน เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อย/การปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็น แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 195-197 ลำดับ 1-5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	4,902,948 บาท
งบกลาง	รวม	4,902,948 บาท
งบกลาง	รวม	4,902,948 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	40,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ศพด. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ และพนักงานจ้างของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,920,400 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต. วังไผ่ (โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 หน้า179 ลำดับ 1)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	624,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต อบต. วังไผ่ (ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามนโยบายรัฐบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 หน้า180 ลำดับ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	54,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ของ อบต. วังไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนฯ		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ของ อบต. วังไผ่ กรณีมีรายใหม่เกิดขึ้นระหว่างปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. วังไผ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 หน้า179 ลำดับ 2)		

สำรองจ่าย	จำนวน	19,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัด ความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงหรือจำเป็นระหว่างปีตามความเหมาะสม หรือ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติหรือโครงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	80,000 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากร เช่น พนง.ส่วนตำบล/ส.อบต. ฯลฯ 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. วังไผ่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ) สำหรับ พนง.ส่วนตำบล/พ.นง.จ้าง ในสังกัดที่ถึงแก่ ความตายซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามประกาศ/หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	135,548 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 13:18:10

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	เงินช่วยเหลือ		30,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		80,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		54,000
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		40,000
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,920,400
	เงินสมทบกองทุนแม่แห่งบ้านอุบลข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)		135,548
	สำรวจจ่าย		19,000
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		624,000
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,500	42,500
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,196,000	1,196,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเทศบาลนคร นายกองดีการบริหารส่วนตำบล	86,500	86,500
	เงินเดือนนายก/รองนายก	515,000	515,000
งบบุคลากร	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,500	42,500
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,080	741,920
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	96,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,490,520	5,198,240
	เงินวิทยฐานะ		7,000
	เงินประจำตำแหน่ง	174,500	216,500
งบดำเนินงาน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,000	76,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	210,000
	ค่าเช่าบ้าน	230,000	230,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	6,000	9,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	700,662	1,329,162
	รายจ่ายให้ได้มาซึ่ง บริการ	300,000	400,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	48,000	49,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
	การบริหารงานสิ่งแวดล้อม ลุ่มในชุมชน		20,000
	ค่าใช้จ่าย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา	2,000	2,000
	ค่าใช้จ่ายการจัด กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับกาแข่งขัน กีฬา		150,000
ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายการขุดใช้ดิน ใหม่ทดแทน	30,000	30,000
	ค่าใช้จ่ายการสืบสาน ประเพณีลอย กระทง/ประเพณีท้องถิ่น/ เอกลักษณ์ท้องถิ่น		70,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันสำคัญทางพุทธ ศาสนา/วันสำคัญทาง ราชการ		30,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือกิจกรรมประเพณี สงกรานต์/วันผู้สูงอายุ		90,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	120,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
	ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง								
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกาทางการศึกษา							90,000	
	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกา ท่องเที่ยว	3,000							
	โครงการ/กิจกรรมให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ป้องกันและควบคุม โรค						10,000		
	โครงการ/กิจกรรมให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต			10,000					
	โครงการ/กิจกรรมให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข								20,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย								
	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน			60,000					
	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็ก							50,000	
	โครงการฝึกอบรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								15,000
	โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพอป พร.								50,000
	โครงการเร่งรัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล								10,000
	โครงการส่งเสริม กิจกรรมตามนโยบาย รัฐบาล/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง		20,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	30,000	30,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศึกษา		90,000
	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว		3,000
	โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรค		10,000
	โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		10,000
	โครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข		20,000
งบดำเนินงาน	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน		60,000
ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก		50,000
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		15,000
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.		50,000
	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล		10,000
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน
โครงการส่งเสริมสนับสนุน สเนการณ์มีส่วนร่วม ของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			18,000				50,000	*
โครงการสร้าง โรคติดต่อภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า						22,000		
โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพแก่ประชาชน			15,000					
พัฒนาทักษะองค์ความรู้ บุคลากรท้องถิ่น				10,000				
พัฒนาทักษะองค์ความรู้ บุคลากรท้องถิ่น 150,000 บาท								60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000				
วัสดุเครื่องแต่งกาย				72,700				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000			2,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				77,000			9,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				20,000			307,000	*
วัสดุงานบ้านงานครัว								
ค่าอาหารเสริม (นม)								
วัสดุการเกษตร				233,800				
วัสดุก่อสร้าง				5,000				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000			50,000	
วัสดุสำนักงาน							83,500	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
ค่าสาธารณูปโภค								

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 13:18:10

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนา		18,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารงานศึกษา		50,000
	โครงการสวัสดิภาพ โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า		22,000
	โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพแก่ประชาชน		15,000
	พัฒนาทักษะองค์ความรู้ บุคลากรท้องถิ่น		10,000
	พัฒนาทักษะองค์ความรู้ บุคลากรท้องถิ่น 150,000 บาท	150,000	150,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	190,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,000	157,700
	วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	82,000
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000	140,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,000	201,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	59,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)		307,000
	วัสดุการเกษตร	3,000	3,000
	วัสดุก่อสร้าง		233,800
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000	13,000
	วัสดุสำนักงาน	120,000	180,000
	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		83,500
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานเศรษฐกิจ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	คำสาธิตมโหรี	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							
		ค่าไฟฟ้า							
		ค่าบริการไปรษณีย์							
		ค่าบริการโทรศัพท์							
		ตรั๊กเซฟส์สำนักงาน							
		เก้าอี้ทำงาน							
		ตู้กระจกแบบบานเลื่อน							
		ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		เครื่องสำรองไฟ							
งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
		เรือไฟเบอร์กลาสห้อง แบบ							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเองตั้งงบประมาณ ส่วนท้องถิ่น							
		เงินอุดหนุนส่วน ราชการ							
		รวม	4,902,948	343,000	53,000	2,216,560	10,000	32,000	1,691,500
									175,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2562 13:18:10

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,000	35,000
	ค่าไฟฟ้า	120,000	120,000
	ค่าบริการไปรษณีย์	8,000	8,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	9,000	9,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
งบลงทุน	เก้าอี้ทำงาน	6,000	6,000
	ตู้กระจกแบบบานเลื่อน	6,150	6,150
	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก	7,900	7,900
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	เครื่องสำรองไฟ	6,000	6,000
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและระบบ ส่ง		
	เรือไฟเบอร์กลาสห้อง แม่	33,000	33,000
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ		572,000
		รวม	9,682,312

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ราชการ